

**THÁI THỤY**

# Đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới



Người dân xã Thụy Phong (Thái Thụy) tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập.

Về Thái Thụy những ngày này sẽ cảm nhận được sự đổi thay toàn diện từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân, đặc biệt là không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khi địa phương đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) và chuẩn bị đón đoàn thẩm định của trung ương về thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Là huyện ven biển có địa bàn rộng, hệ thống hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nguồn lực hạn hẹp nên khi bắt tay thực hiện công cuộc xây dựng NTM, Thái Thụy gặp bốn bề khó khăn. Ông Phan Đình Đức,

Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2010, sau khi chỉ đạo rà soát thực tế, tổng hợp việc thực hiện tiêu chí, kết quả toàn huyện có 2 xã đạt 10/19 tiêu chí, 1 xã đạt 9/19 tiêu chí, 9 xã đạt 8/19 tiêu chí, 6 xã đạt 6/19 tiêu chí, 11 xã đạt 5/19 tiêu chí, 18 xã đạt dưới 4 tiêu chí. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời là cơ hội thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động, xây dựng kế hoạch triển

khai thực hiện. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng của từng đơn vị để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí NTM.

Thông qua phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM" bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với

việc làm cụ thể như hiến đất, giải phóng mặt bằng, góp công sức, kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng thôn, xóm, khu phố sạch, đẹp, văn minh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Kết quả huy động nguồn lực từ năm 2010 đến nay đạt 3.874.814,68 triệu đồng, trong đó: ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã) là 968.116,18 triệu đồng (chiếm 24,14%); nhân dân đóng góp và nguồn vốn xã hội hóa là 2.172.285,8 triệu đồng (chiếm 56,69%); nguồn vốn từ các dự án lồng ghép, doanh nghiệp là 734.412,7 triệu đồng (chiếm 19,17%).

Từ nguồn vốn xã hội hóa và hỗ trợ của ngân sách các cấp, các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhiều hạng mục công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Điển hình như tiêu chí giao thông, các tuyến đường đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp 1.259,5km đường giao thông nông thôn, trong đó 219,4km đường liên xã, trục xã; 731,7km đường trục thôn và nhánh cấp 1 trục thôn; 290,4km đường ngõ xóm; 331,5km đường trục chính nội đồng. Các tuyến đường được duy tu, bảo trì thường xuyên, nhân dân tổ chức vệ sinh sạch sẽ, trồng hoa,

cây cảnh hai bên đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Cùng với chú trọng thực hiện tiêu chí thủy lợi, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn... cũng được tập trung nguồn lực đầu tư và đều đạt chuẩn theo quy định.

Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được củng cố đầu tư xây dựng đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu dân sinh và hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã có nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tổ chức các hình thức sản xuất hợp lý, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ... Lĩnh vực trồng trọt chuyển dịch theo hướng chuyên trọng tâm từ sản lượng sang chất lượng và giá trị, coi trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản có quy mô lớn và hiệu quả kinh tế cao, ổn định. Toàn huyện có 31 xã xây dựng cánh đồng lớn (quy mô từ 30 - 50ha/cánh đồng) với tổng diện tích 1.931ha; có 15 xã liên kết sản xuất với các công ty, doanh nghiệp để sản xuất lúa. Các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển. Nhờ đó mà cơ cấu kinh tế ngành Nông nghiệp chuyển dịch tích cực, trong đó giá trị sản xuất trồng trọt giảm từ 43% (năm 2010) xuống 35,9% (năm 2018); giá trị sản xuất chăn nuôi và dịch vụ tăng từ 30% (năm 2010) lên 31,4% (năm 2018); giá trị sản xuất thủy sản tăng

từ 27% (năm 2010) lên 32,7% (năm 2018).

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn cũng được chú trọng thực hiện. Các chương trình phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đào tạo nghề đã góp phần quan trọng tạo thêm nhiều việc làm ổn định và thu nhập khá cho lao động nông thôn, từng bước làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, từ đó tạo nguồn lực để xây dựng NTM. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,36%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,33 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98%. Bà Nguyễn Thị Dạ, thôn Trà Linh (xã Thụy Liên) cho biết: Nhờ có xây dựng NTM mà diện mạo nông thôn bừng sáng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân chúng tôi được nâng lên rõ rệt. Các thể chế được cải thiện, học tập, vui chơi trong điều kiện tốt nhất. Chúng tôi sự đổi thay của quê hương chúng tôi cảm thấy rất tự hào và sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh hơn.

Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, huyện Thái Thụy đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Đây chính là động lực để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong những năm tiếp theo.

**THANH HUỖN**

## ► QUỲNH PHỤ Thành lập 215 tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản

Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường luôn được huyện Quỳnh Phụ quan tâm thực hiện. Đến nay, 100% xã, thị trấn có khu xử lý rác thải tập trung; 6 xã xử lý rác thải bằng lò đốt; 15 xã và thị trấn An Bài thu gom, xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp; 16 xã, thị trấn được Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt thu gom rác, tái chế thành hạt nhựa và phân vi sinh. 100% xã, thị trấn đồng loạt ra quân thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt vào ngày 24 hàng tháng, với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ, công chức xã, thị trấn, trạm y tế, giáo viên, học sinh và nhân dân. Toàn huyện thành lập được 215 tổ, đội vệ sinh môi trường tự quản với 567 người trực tiếp tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải. Bình quân các tổ thu gom rác thải thực hiện 2 - 3 buổi/tuần nên vấn đề môi trường các khu dân cư, thôn xóm đã được cải thiện rõ nét.

**ĐỨC DŨNG**

## ► HỘI LHPN TIỀN HẢI Xây dựng 135 mô hình phân loại rác thải tại gia đình

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Hải đã thực hiện hiệu quả đề án "Nâng cao vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình, xây dựng mô hình phụ nữ tự quản về công tác vệ sinh môi trường (VSMT) giai đoạn 2018 - 2025". Đến nay, 35/35 xã, thị trấn đã xây dựng và tổ chức thực hiện được mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình; phát huy vai trò của các tổ phụ nữ tự quản về VSMT ở các xã, thị trấn trong huyện. Tiêu biểu như mô hình phân loại rác thải ở các xã Đông Minh, Đông Lâm, Văn Trường... Thành lập tổ hợp tác VSMT xã Đông Minh, duy trì thực hiện tốt công tác VSMT vào ngày 24 hàng tháng, thu hút hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Toàn huyện đã xây dựng được 135 mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình, gần 183 biển đơn đường phụ nữ tự quản VSMT, trồng 152 bồn hoa, đường hoa có tổng chiều dài trên 20km, góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

**MINH NGUYỆT**

# Tỏa hương sắc vườn hoa "tốt đời đẹp đạo"

Là huyện ven biển, Tiên Hải có tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Với dân số gần 210.000 người, huyện Tiên Hải có hai tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo, trong đó người theo đạo Công giáo chiếm gần 20% dân số của huyện. Được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, những năm qua, đồng bào các tôn giáo ở Tiên Hải đã đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh.

## KỶ 1: DÂN GIÀU, QUÊ HƯƠNG MẠNH

Theo số liệu thống kê, huyện Tiên Hải hiện có 47 chùa ở 31/35 xã, thị trấn với 86 tầng, ni và gần 30.000 tín đồ Phật tử quy y tam bảo, chiếm khoảng 13% dân số toàn huyện. Đối với đạo Công giáo, hiện có 76 xứ, họ, 75 nhà thờ, 1 đền khấn, 2 nhà phước, 26 vị linh mục với số tín đồ trên 43.000 người, phân bố ở địa bàn 25/35 xã, thị trấn, chiếm gần 20% dân số của huyện, bằng 1/3 số giáo dân toàn tỉnh Thái Bình. Giáo hạt Tiên Hải được

phân làm hai hạt: Bắc Tiên Hải và Nam Tiên Hải; đồng bào Công giáo tập trung ở các xã khu Nam, một số xã khu Tây và khu Đông. Những năm qua, nhờ chính sách động viên, hướng dẫn và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào có đạo của huyện Tiên Hải có nhiều đổi mới đã góp phần xây dựng mối quan hệ lương - giáo đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế. Đồng bào các tôn giáo đã giúp nhau giống cây con, vốn phát triển sản xuất, góp phần giảm

nghèo bần vũng; tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; du nhập và phát triển ngành nghề mới, tạo việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như giáo dân Trương Văn Trị, chủ cơ sở sản xuất giấy thủ sản Hải Long ở xã Nam Cường đã thuận hóa thành công giống cá vược nuôi trong môi trường nước ngọt cùng nhiều loại cá khác, cung cấp đầy đủ và kịp thời con giống cho các hộ nuôi trồng thủy sản

trong và ngoài huyện. Ông Trị cho biết: Thành lập từ năm 2007 đến nay, cơ sở chuyên sản xuất các loại cá giống như cá vược, cá sù, cá song, cá chim vây vàng, ngao giống... cho doanh thu hàng năm đạt hơn 10 tỷ đồng. Hiện cơ sở giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động với thu nhập bình quân từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng và 50 lao động thời vụ với thu nhập 250.000 - 300.000 đồng/ngày. Các loại cá giống và ngao giống do cơ sở sản xuất bảo đảm

chất lượng, giá cả hợp lý, không chỉ đáp ứng nhu cầu của các hộ nuôi trong tỉnh mà còn cung cấp cho người nuôi trồng thủy sản của cả nước. Là người theo đạo Phật, bà Phạm Thị Ngân, chủ doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xã Tây An tạo việc làm cho khoảng 7.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Bà Ngân cho biết: Hiện doanh nghiệp xây dựng được mạng lưới với hơn 60 tổ sản xuất, 100 đại lý phân phối lớn, nhỏ trong toàn tỉnh. Mỗi năm doanh nghiệp sản xuất từ 400.000 - 500.000 sản phẩm, xuất khẩu sang thị trường các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, thu nhập từ 2 - 2,5 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2018, doanh thu đạt 60 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng. Không chỉ ông Trị, bà Ngân mà rất nhiều gia đình giáo dân và gia đình Phật tử đầu tư hàng tỷ đồng để nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, vừa tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân các xã ven biển, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng bào các tôn giáo còn tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo huyện nhà. Điển hình như giáo dân Bùi Văn Lĩnh, cựu Hội đồng mục vụ

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, toàn huyện Tiên Hải có 493 người là đồng bào các tôn giáo tham gia công tác xã hội, trong đó: 155 người là đảng viên, 5 người là bí thư chi bộ, 21 người là trưởng thôn, 107 người là ủy viên ủy ban MTTQ, hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, hội sinh vật cảnh các cấp... Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 89 vị tham gia, trong đó: 1 linh mục là đại biểu HĐND tỉnh, 1 thượng tọa là đại biểu HĐND huyện.

Giáo xứ Thanh Châu, xã Nam Thanh đã dùng nguồn tiền của gia đình thành lập ngân hàng bò, đến nay đã có trên 140 con bò sinh kế giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các vị chức sắc, chức việc của gia đình luôn làm tốt công tác tuyên truyền, động viên đồng bào các tôn giáo gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương như Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh về chống lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; vận động con em thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia bảo hiểm y tế; đầu tư nước sạch sinh hoạt nông thôn; bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nhà thờ, nhà chùa và khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Sự đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo trong phát triển kinh tế đã góp phần quan trọng để tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm (2012 - 2018) của Tiên Hải luôn đạt trên 12%, năm 2019 dự kiến đạt 16,25%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 31,3 triệu đồng/người/năm nâng lên 41,2 triệu đồng vào năm 2018, năm 2019 ước đạt 45,7 triệu đồng/người/năm.

### Ông Tô Quý Bôn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Tiên Hải



MTTQ huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở quan tâm sâu sát đến các tổ chức, hoạt động của đồng bào các tôn giáo; quán lý, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn mọi hoạt động của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; xử lý, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của các tôn giáo, đồng hành cùng các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các hoạt động mục vụ, phật sự. Qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo mối quan hệ thân thiết, tăng thêm sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

### Thượng tọa Thích Thanh Bản, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Hải



Phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, thời gian qua, các vị chức sắc, chức việc, tăng, ni luôn gương mẫu trong các hoạt động phật sự, đồng thời giảng đạo, quán lý, giáo dục, động viên tín đồ Phật tử chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

### Giáo dân Bùi Văn Vọng, Giáo xứ Thất Sự, xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải



Nhờ có sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình tôi đã tham gia tích tụ ruộng đất với diện tích 2.400m<sup>2</sup> và là hộ đầu tiên trong xã chuyển đổi sang nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức nuôi công nghiệp. Hiện nay gia đình có 2 ao nuôi tôm, bình quân nuôi từ 2 - 3 vụ mỗi năm, thu nhập 400 triệu đồng/vụ. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình khấm khá, có điều kiện chăm lo cho các con ăn học, tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động.

(còn nữa)

**PHAN LỢI - THANH HUỖN**



Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của giáo dân Bùi Văn Vọng, Giáo xứ Thất Sự, xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải.